



งานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005)
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส.1
แผนกวิชาการบัญชี

โดย

นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

ผู้วิจัย สุภัตรา วงศ์วิศาลพร

วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2/2561

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาวិทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (สบบ.1/8) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ปัญหาการเรียนการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา คือ นักศึกษาเข้าห้องเรียนช้า ในบางชั่วโมงที่มีการสอนในภาคปฏิบัติ ที่ต้องไปศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาไปไม่ทัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียน นักศึกษาตามเพื่อนไม่ทัน ปัญหาในด้านการสื่อสารที่ผิดพลาด กล่าวคือ เมื่อครูนัดไปเรียนซ่อมเสริม นักศึกษาบางคนไม่สนใจ จึงไม่สามารถไปเรียนได้ทันเพื่อน

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201-2005) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยู่ 10.61 คะแนน